

CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG CỦA ỨNG CỬ VIÊN ĐBQH LƯU THÀNH CÔNG



Tôi xin tự giới thiệu, tôi tên Luu Thành Công. Sinh năm 1961.

Hiện là Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy Khối Các cơ quan tỉnh. Tôi là Đại biểu Quốc Hội khóa XIII. Là Ủy viên Ủy ban Văn hóa, Giáo dục, Thanh niên, Thiếu niên và Nhi Đồng của Quốc Hội.

Quê quán : Xã Tường Lộc, huyện Tam Bình, Tỉnh Vĩnh Long

Hiện cư ngụ: Số 42F, đường Nguyễn Văn Nhung, xã Phước Hậu, huyện Long Hồ, tỉnh Vĩnh Long

Gia đình tôi có 4 người tôi, vợ tôi hiện đang là Phó chủ tịch thường trực HĐND tỉnh, tôi có hai đứa con một cháu gái lớn đang làm việc ở Vĩnh Long, cháu trai nhỏ đang làm việc tại Thành phố Hồ Chí Minh.

Đầu tiên, cho gửi lời cảm ơn đến các đồng chí lãnh đạo, quý cô bác, quý anh chị cử tri, nhiệm kỳ qua, đã tin tưởng, chọn tôi làm người đại diện cho mình, bầu tôi vào Quốc hội, cơ quan quyền lực cao nhất của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

5 năm qua, với vai trò là một đại biểu dân cử, tôi đã hoàn thành tốt nhiệm vụ là người đại diện cho dân, với một tinh thần trọng dân, sống trong dân, gần gũi với nhân dân, vì nhân dân phục vụ, bảo vệ tốt nhất quyền và lợi ích hợp pháp của người dân. Tôi đã lắng nghe những tâm tư, tình cảm, nguyện vọng, những ý kiến, kiến nghị của quý cô bác, quý anh chị cử tri và đã lựa chọn phản ánh, chuyển giao đầy đủ, kịp thời đến nghị trường Quốc hội, Chính phủ, các Bộ ngành Trung ương và có nhiều ý kiến đã được tiếp thu đưa vào hoạch định các chính sách an sinh xã hội phù hợp với thực tiễn đời sống, mang lại lợi ích thiết thực cho cử tri. Tôi đã tích cực nghiên cứu mang hơi thở từ thực tiễn cuộc sống đóng góp vào các dự thảo luật. Tôi đã làm tốt công tác giám sát tối cao tại các kỳ họp cũng như giám sát chuyên đề tại các tỉnh, thành trong cả nước, từ thực tiễn giám sát tôi đã phát hiện ra nhiều vấn đề còn bất cập ảnh hưởng đến quyền lợi của cử tri tôi đã mạnh dạn phát biểu ý kiến, kiến nghị góp phần quyết định nhiều vấn đề quan trọng của đất nước bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho cử tri.

Kính thưa các đồng chí, kính thưa quý cô bác, quý anh chị cử tri.

Chuẩn bị cho nhiệm kỳ Quốc hội khóa XIV này, tôi rất cảm ơn các đồng chí lãnh đạo tỉnh, MTTQ, quý cô bác quý anh chị cử tri nơi tôi công tác, nơi tôi cư trú đã tin tưởng thống nhất đề cử tôi để MTTQ hiệp thương giới thiệu tôi tiếp tục tái cử nhiệm kỳ Quốc hội khóa XIV tại đơn vị tỉnh Vĩnh Long.

Lần bầu cử này, nếu được các đồng chí, quý cô bác, quý anh chị cử tri tiếp tục tín nhiệm chọn tôi làm người đại diện, tôi sẽ cố gắng phát huy những kinh nghiệm đã làm được tại nhiệm kỳ Quốc hội khóa XIII, làm tốt hơn nữa nhiệm vụ của một đại biểu dân cử, làm đại diện cho dân, sống trong dân, gần gũi gắn bó với nhân dân, đáp ứng được lòng kỳ vọng của nhân dân.

Tại nhiệm kỳ Quốc hội khóa XIV này, ngoài việc thực hiện các chức năng nhiệm vụ chung của Quốc hội là tham gia lập hiến, lập pháp; giám sát tối cao; quyết định các vấn đề quan trọng của đất nước, tôi sẽ cố gắng dành trọn thời gian để gần gũi, tiếp xúc, lắng nghe nhiều hơn nữa những tâm tư nguyện vọng, ghi nhận và chuyển giao những ý kiến kiến nghị của quý cô bác, quý anh chị đến Quốc hội, Chính phủ, các bộ, ngành trung ương xem xét giải quyết đáp ứng nhu cầu nguyện vọng của quý cô bác cử tri.

Ngoài những vấn đề chung đó, tôi sẽ theo dõi, đeo bám đề xuất, kiến nghị Chính phủ, các bộ, ngành trung ương xem xét thực hiện các vấn đề sau nhằm mang lại lợi ích thiết thực, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho cử tri khu vực ĐBSCL nói chung, cử tri tỉnh Vĩnh Long nói riêng.

1. Kiến nghị Chính phủ cần có những giải pháp tích cực để triển khai thực hiện thật tốt việc đầu tư đặc thù cho giáo dục đào tạo ĐBSCL. Nơi đây, được đánh giá là nơi có tiềm lực về kinh tế, tiềm lực về con người rất lớn. Là vừa lúa, vừa cá, vừa trái cây của cả nước. Người dân sáng tạo, linh hoạt, cần cù, thân thiện nhưng nơi đây lại là nơi được xem là vùng trũng về trình độ dân trí, làm ảnh hưởng rất lớn đến sự phát triển kinh tế xã hội của cả vùng. Vì vậy, đầu tư mạnh hơn về cơ sở vật chất, trang thiết bị, chế độ chính sách cho giáo viên, cũng như một số cơ chế đặc thù để nâng cao trình độ dân trí cho cử tri ĐBSCL là một yêu cầu cấp thiết. Có như thế sẽ khơi dậy được tiềm năng, phát huy hết thể mạnh của đồng bằng, góp phần vào sự phát triển kinh tế chung của cả nước.

2. Tôi sẽ nghiên cứu thực tiễn một số mô hình trong nước, ngoài nước để phát biểu đóng góp thiết thực vào lĩnh vực đầu tư công cho nông nghiệp, nông dân, nông thôn. Cụ thể ở các vấn đề sau:

+ Kiến nghị Chính phủ phải tăng cường nguồn vốn cho chương trình xây dựng nông thôn mới, xây dựng đô thị văn minh vì đây là chương trình mang lại hiệu quả thiết thực cho người dân đặc biệt là người dân ở vùng nông thôn sâu. Kiện toàn mạng lưới điện, đường, trường, trạm, nước sạch, môi trường thật tốt, nhằm nâng cao mức hưởng thụ của người dân, rút dần khoảng cách giữa thành thị và nông thôn. Phải xem đây là nhiệm vụ trọng tâm trong suốt quá trình thực hiện phát triển kinh tế xã hội.

+ Tiến tới hình thành nền nông nghiệp sản xuất lớn, ứng dụng cho được khoa học công nghệ tiên tiến, gia tăng chuỗi giá trị trong sản xuất, đảm bảo đầu ra, giá cả cho sản phẩm nông nghiệp, mang lại hiệu quả cao nhất trong đầu tư góp phần nâng cao đời sống người dân.

+ Đề xuất Chính phủ có những giải pháp tích cực trong chống biến đổi khí hậu, xâm nhập mặn ở khu vực ĐBSCL nói chung, Vĩnh Long nói riêng. Sớm có kế hoạch chỉ đạo biến thách thức này trở thành thời cơ để người dân chuyển đổi sản xuất vươn lên thoát nghèo.

+ Nghiên cứu đổi mới và tiếp tục thực hiện có hiệu quả các chính sách an sinh xã hội như chính sách người có công dành cho các gia đình thương binh, liệt sĩ, người có công với cách mạng. Các chính sách dành cho người nghèo, người cao tuổi, người khuyết tật. Người dân được khám và điều trị bệnh nơi thuận tiện nhất, được tiếp cận với những phương tiện điều trị bệnh hiện đại nhất.

+ Kiến nghị Chính phủ cần có những giải pháp tích cực hơn nữa trong cải cách hành, chính phòng chống tham nhũng, lãng phí, những tệ nạn xã hội nhằm đảm bảo tốt hơn trật tự an toàn để người dân an tâm lao động sản xuất như giảm tai nạn giao thông, trộm cướp, chống hàng gian, hàng giả, hàng kém chất lượng làm ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe người tiêu dùng.

3. Đề nghị Chính phủ rà soát nghiên cứu lại chính sách hỗ trợ cho các đối tượng là cán bộ, công chức đang công tác trong bộ máy nhà nước. Cụ thể là các chính sách phụ cấp công vụ, phụ cấp thâm niên, cho các đối tượng làm công tác tại các Sở giáo dục, Phòng giáo dục, những giáo viên làm công tác thư viện, thiết bị tại các trường học, những người đang giảng dạy tại Trung tâm giáo dục chính trị các huyện, thị, thành. Đây là những

thành phần ưu tú, gánh trọng trách lớn nhưng họ chưa được đãi ngộ xứng đáng. Đối với cán bộ xã, phường cũng cần nghiên cứu lại các chính sách hỗ trợ. Đây là những người trực tiếp gần dân, trực tiếp triển khai tất cả những chủ trương chính sách của Đảng, Nhà nước đến nhân dân công việc của họ rất nhiều, lại rất vất vả nhưng chưa được trả thù lao một cách tương xứng với công sức đã bỏ ra. Chính phủ cần phải có chính sách hỗ trợ phù hợp cho đối tượng này.

Xin trân trọng cảm ơn!